



กรมป่าไม้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙



กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ ชั้น ๖ อาคาร ๖ ชั้น ๖



ป่าชุมชนบ้านค้อแพ
หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน



กรมป่าไม้



สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการจัดการความรู้ของสำนักจัดการป่าชุมชนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

สำนักจัดการป่าชุมชน ได้มีการระดมความคิดจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค โดยทำการคัดเลือกองค์ความรู้ที่มีความสำคัญเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ในครั้งนี้ รวมทั้งได้มีการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้บริหารกรมป่าไม้ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการมาโดยตลอด

สำนักจัดการป่าชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป

สำนักจัดการป่าชุมชน

ตุลาคม ๒๕๕๙

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แบบฟอร์มที่ ๑ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดัน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ	๑
แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)	๒
ผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (รอบ ๑๒ เดือน)	๓๑
วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากกิจกรรมการจัดการความรู้ในหน่วยงาน	๓๒
ข้อเสนอสำหรับการปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานในปีต่อไป	๓๓
ภาคผนวก	
คำสั่งสำนักจัดการป่าชุมชน ที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๓๔
สำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๘๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ	๓๘
สำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๓/๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ	๔๐

